

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

**về đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng
của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương**

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, nhất là Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong công tác đảng đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Việc xây dựng và ban hành văn kiện của các cấp ủy, nhất là nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khóa, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, quy định, kết luận,... có nhiều đổi mới, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và khả thi. Đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị thành các nội dung quan trọng trong chương trình toàn khóa, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng. Các hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, lồng ghép nhiều nội dung để tiết kiệm thời gian. Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã có bước đổi mới, đúng quy trình, phản ánh sát thực tế. Việc xây dựng cấp ủy và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp tiếp tục được quan tâm bổ sung, điều chỉnh. Việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc sử dụng phần mềm phục vụ công tác kiểm phiếu tại đại hội các đảng bộ đã được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy chế bầu cử.

Tuy nhiên, việc cải cách hành chính trong công tác đảng của Đảng bộ Khối còn nhiều yếu kém, bất cập: Việc lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính trong

